

## 10 KẾT BÀI HAY TÁC PHẨM ĐỒNG CHÍ CỦA CHÍNH HỮU

### 1. Kết bài 1

Bằng ngôn ngữ thơ giản dị, mộc mạc cùng lời thơ chân thành, tha thiết, nhà thơ Chính Hữu qua bài thơ “Đồng chí” đã tái hiện đầy xúc động tình cảm đồng đội, đồng chí trong chiến tranh. Không chỉ làm nổi bật lên vẻ đẹp về lí tưởng, sức mạnh, quyết tâm của những người lính nông dân trong cuộc kháng chiến chống Pháp gian khổ mà nhà thơ còn khắc họa được những nét đẹp vô cùng tinh tế trong đời sống tình cảm của những người lính ấy: luôn quan tâm, sẻ chia trong cuộc sống đời thường, hỗ trợ, kề vai sát cánh khi làm nhiệm vụ chiến đấu, bảo vệ tổ quốc.

### 2. Kết bài 2

Qua bài thơ Đồng chí, tác giả Chính Hữu đã dựng lên bức tượng đài giản dị nhưng vô cùng thiêng liêng, đẹp đẽ về hình tượng người lính nông dân trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Những người lính có xuất thân từ những người nông dân nghèo khổ, nghe theo tiếng gọi của tổ quốc, non sông họ đã cùng nhau kề vai chiến đấu, sẵn sàng dâng hiến toàn bộ tuổi xuân, coi cái chết nhẹ tựa hồng mao, tất cả vì sự nghiệp giải phóng đất nước. Điều làm nên sức mạnh, sự quyết tâm, tinh thần quyết thắng của những người lính không chỉ bởi lí tưởng cứu nước, vì tình yêu dành cho gia đình, quê hương mà còn bởi tình đồng đội, đồng chí thiêng liêng, những người lính đã cùng nhau chia sẻ những khó khăn của cuộc sống sinh hoạt, hỗ trợ, sát cánh cùng nhau chiến đấu, bởi vậy mà những khó khăn của cuộc sống, cái dữ dội của cuộc chiến không thể làm nhụt chí, lung lay quyết tâm chiến đấu của họ.

### 3. Kết bài 3

“Đồng chí” của Chính Hữu là bài thơ cảm động về tình đồng đội, đồng chí trong chiến tranh, đó là thứ tình cảm gắn kết thiêng liêng giữa những người lính vốn xa lạ, chẳng hề quen biết. Tình đồng chí giúp những người lính mạnh mẽ vượt qua mọi gian khó, khắc nghiệt của cuộc sống sinh hoạt và chiến đấu, qua bài thơ này tác giả Chính Hữu không chỉ khéo léo xây dựng bức chân dung đẹp đẽ, chân thực về tình đồng chí mà còn góp phần lí giải về sức mạnh của quân và dân Việt Nam trong kháng chiến xưa. Tình yêu thương, tinh thần đoàn kết chính là cội nguồn sức mạnh để chúng ta chiến thắng mọi kẻ thù, hướng đến ánh sáng của độc lập, tự do.

#### 4. Kết bài 4

Đã có rất nhiều bài thơ hay viết về hình tượng người lính, đó là Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc của Nguyễn Đình Chiểu, là Bài thơ về tiểu đội xe không kính của Phạm Tiến Duật, là Tây Tiến của Quang Dũng, những bài thơ đi cùng năm tháng ấy đã xây dựng thành công hình tượng người lính ở khía cạnh anh hùng, tinh thần quả cảm. Cũng viết về chủ đề người lính, chiến tranh quen thuộc ấy nhưng điều mà Chính Hữu gây ấn tượng đặc biệt nhất đối với tôi trong bài thơ “Đồng chí” là tình đồng đội, đồng chí giản dị, đời thường mà thiêng liêng, xúc động. Những người lính trong thơ Chính Hữu vẫn sáng ngời với lí tưởng đấu tranh, quyết tâm chiến thắng kẻ thù vì sự nghiệp giải phóng chung, nhưng qua những hành động sẻ chia, giúp đỡ lẫn nhau của những người lính chúng ta còn thấy được đời sống tình cảm đẹp đẽ, thấy được cội nguồn sức mạnh của những người lính trong chiến tranh. Đây chính là nét mới mẻ trong khám phá về hình tượng người lính của Chính Hữu.

#### 5. Kết bài 5

Văn chương nghệ thuật cần đến những con người biết nhìn hiện thực bằng trái tim. Chính Hữu đã đem hiện thực vào trang viết của mình một cách tự nhiên nhưng đồng thời cũng đặt vào bức tranh ấy một viên ngọc sáng thuần khiết nhất, đó là tình đồng chí đồng đội keo sơn thắm thiết. Để rồi khi thời gian trôi qua, tác phẩm trở thành bài ca không quên trong lòng bạn đọc.

#### 6. Kết bài 6

Bằng ngôn ngữ thơ rất giản dị, chân thực, Chính Hữu đã thể hiện chân thực và sinh động tình đồng chí, đồng đội của những người lính cách mạng qua những tình huống rất bình dị. Tình đồng chí của những người lính được thể hiện trong bài thơ rất sâu sắc, thiêng liêng, là tình cảm đẹp của những người lính cách mạng, tạo nên vẻ đẹp và sức mạnh tinh thần của người lính cách mạng.

#### 7. Kết bài 7

Như lời kết nhẹ nhàng của bản nhạc du dương, Đồng chí của Chính Hữu đã cho thế hệ trẻ hôm nay phần nào hiểu được giá trị thiêng liêng, cao cả của tình đồng chí, đồng đội thời chiến. Những lời thơ trong Đồng chí đã gieo vào lòng bạn đọc bao cảm xúc và ấn tượng mới mẻ khép lại trang thơ mà hình ảnh Đâu súng trắng treo vẫn hiện ra trong ý nghĩ người đọc như một thứ hào quang soi rọi về một thời quá khứ oai hùng, hướng chúng ta đến những gì tốt đẹp ở tương lai.

## 8. Kết bài 8

Với bút pháp hiện thực kết hợp với cảm hứng lãng mạn, ngôn ngữ, hình ảnh chân thực giàu sức gợi, bài thơ đã làm nổi bật vẻ đẹp của tình đồng chí của những người lính cách mạng trong những năm đầu kháng chiến chống Pháp. Bài thơ đã đem đến cho người đọc cảm nhận chân thực về người lính cách mạng trong những năm kháng chiến chống Pháp. Chính vì vậy bài thơ có sức sống mãi trong lòng người đọc.

## 9. Kết bài 9

Nhanh chóng vượt ra khỏi những cảm xúc lạc lõng buổi đầu, đến Đồng chí, Chính Hữu đã đóng góp cho nền thơ kháng chiến chống Pháp một bài thơ xuất sắc về người chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam. Nếu như trước đó chưa đầy một năm, anh bộ đội kháng chiến còn bước vào thơ Chính Hữu với “đôi giày vạn dặm”, chiếc “áo hào hoa” thì giờ đây anh xuất hiện trong Đồng chí với chiếc áo rách vai, chiếc quần có vài mảnh vá, với đôi chân không giày và với tâm hồn mộc mạc, đằm thắm, đầy mến thương trong gian khổ. Đồng chí cũng thể hiện rõ phong cách thơ độc đáo của Chính Hữu: ít lời để gợi nhiều ý, ngòi bút biết tinh lọc, cô đúc trong từng chi tiết, từng hình ảnh để vừa cụ thể, vừa giàu tính khái quát, câu thơ chắc gọn bên ngoài lại ẩn chứa một tâm hồn thiết tha, da diết tự bên trong.

## 10. Kết bài 10

Với một ngôn ngữ thơ hàm súc, cô đọng, giàu sức biểu cảm, lời thơ giản dị mà giàu sức tạo hình; giọng điệu tâm tình, nhẹ nhàng, thiết tha, sử dụng sáng tạo bút pháp tả thực và lãng mạn, Chính Hữu đã khắc họa thành công vẻ đẹp chân chất, mộc mạc, bình dị của người lính cụ Hồ trong cuộc kháng chiến chống Pháp. Và bằng cái nhìn và sự trải nghiệm chân thực của người trong cuộc, Chính Hữu đã tái hiện thật xúc động vẻ đẹp tình đồng chí của những người lính cụ Hồ trong chiến tranh. Đối diện với khó khăn, hiểm nguy nơi hòn tên mũi đạn, họ luôn yêu thương, gắn bó, san sẻ với nhau từng miếng ăn, giấc ngủ và thậm chí là cả cái chết. Cùng đồng cam, cộng khổ, đoàn kết lấy nhau mà chống lại quân thù. Và tình đồng chí trong bài thơ của Chính Hữu đã làm nên bức tượng đài tráng lệ trong dàn hợp xướng thi ca dân tộc viết về người lính. Mặc dù, chiến tranh đã lùi về quá khứ nhưng hình ảnh những anh lính vệ quốc quân mãi mãi in sâu vào trong tâm thức người Việt và mãi trở thành ngọn nguồn cảm hứng bất tận cho thơ ca dân tộc!